

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Báo cáo số 122/BC-MTTQ-BTT ngày 22/01/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như sau:

1. Về đường giao thông

1.1. Cử tri buôn Puăn B, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường ngõ xóm trong buôn chưa được bê tông hóa, vào mùa mưa đường lầy lội, trơn trượt, rất khó khăn trong việc đi lại. Đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ, đầu tư cho nhân dân các buôn hiện chưa được bê tông hóa đường giao thông.

1.2. Cử tri thôn 6A, xã Ea Phê kiến nghị: Việc thi công các tuyến đường giao thông nông thôn mới trong thời gian qua và đặc biệt tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn 6, thôn 7, xã Bình Thuận (Buôn Hồ). Chất lượng các tuyến đường không được đảm bảo, nhanh xuống cấp trong thời gian ngắn. Do vậy đề nghị cần tăng cường vai trò giám sát với các công trình. Đồng thời quan tâm sửa chữa với các tuyến hư hỏng nặng, cấm băng giới hạn tải trọng.

1.3. Cử tri buôn Phê, xã Ea Phê kiến nghị: Buôn nằm ở gần trung tâm xã, tuy nhiên chưa được đầu tư bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm. Đề nghị các cấp quan tâm xây dựng và tăng cường giám sát chất lượng các tuyến đường.

1.5. Cử tri thôn 7A, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay tuyến đường giao thông nối từ thôn 7B đi qua thôn 7A và qua xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ (tuyến đường tránh ngập đập Krông Buk Hạ) do nhà nước và nhân dân cùng làm từ năm 2012, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng rất khó khăn đi lại.

1.6. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm lại con đường từ ngã ba ông Nguyễn Xuân Híp - Phước Tân 3 đi Tân Lập 1,2,3 qua xã Ea Uy hiện nay do xe trọng tải lớn chõ cát đá làm đường cao tốc chạy nhiều nên con đường nay đã hư xuống cấp trầm trọng.

1.7. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: Hiện nay tuyến đường 3m của thôn từ nhà ông Trần Văn Sỹ đến nhà bà Lê Thị Kim Lài (ông Lê Chứa), (ông Nguyễn Cường) đã làm lâu, nay đã xuống cấp trầm trọng nhân dân đi lại khó khăn, nhân dân đã ý kiến nhiều lần và UBND xã cũng đã có tờ trình xin huyện hỗ trợ kinh phí làm lại đường nhưng đến nay đường vẫn chưa được làm. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm.

1.8. Cử tri Buôn Krai B, xã Ea Kly kiến nghị: Hiện nay đoạn đường bê tông từ buôn Krai B đến thôn 3 đã xuống cấp (công bị sập). Đề nghị các cấp quan tâm xem xét.

1.12. Cử tri thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn có đoạn đường liên xã từ thôn Quyết Thắng đi qua xã Ea Knuéc còn khoảng 100 mét chưa làm, cử tri đã ý kiến nhiều lần với xã, huyện đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề HĐND, UBND huyện xem xét quan tâm.

1.13. Cử tri buôn Kuaih, xã Ea Kênh kiến nghị: Hiện nay buôn con 600 mét đường giao thông nông thôn, 200 mét đường nội đồng chưa bê tông hóa. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời: (Các câu 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13 có cùng nội dung)

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tại khoản 3, Điều 5 của Quyết định này quy định: “UBND cấp xã quản lý, bảo trì mạng lưới đường xã và đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn (kể cả đường giao thông nông thôn do nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ vốn)”.

- Đối với đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện (Công trình đường giao thông nông thôn) UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5711/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra danh mục đề xuất các dự án đầu tư, sửa chữa trên địa bàn huyện năm 2024. Các công trình đầu tư trên địa bàn các xã do UBND xã quyết định theo thứ tự ưu tiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên UBND huyện bố trí theo thứ tự ưu tiên của UBND xã đề xuất.

- Đối với các tuyến đường ngõ xóm theo đề nghị của cử tri, UBND huyện ghi nhận và chỉ đạo UBND xã tổng hợp nhu cầu xây dựng đường ngõ xóm trên địa bàn gửi về Văn phòng Nông thôn mới huyện tổng hợp, đề xuất.

- Đề nghị UBND các xã cần nắm bắt ý kiến của cử tri về hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đề xuất theo thứ tự ưu tiên và có lộ trình đầu tư hằng năm, gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, đề xuất tham mưu UBND huyện.

- Đối với chất lượng công trình xây dựng, cử tri xã Ea Phê chỉ nêu chung chung trên địa bàn xã một số công trình nhanh xuống cấp. Yêu cầu UBND xã Ea Phê chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp các công trình đã xuống cấp trên địa bàn, đề xuất UBND huyện xem xét theo đúng quy định.

- UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và có sự chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý các nội dung nêu trên.

1.4. Cử tri thôn 7B, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay tuyến đường từ km 42 đi xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đã được thi công, đơn vị thi công đang nạo vét hệ thống mương thoát nước hai bên lề đường, gây khó khăn trong việc đi lại của các hộ gia đình, hiện nay một số hộ dân đã tự ý xây dựng lối vào kiên cố. Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công có chủ trương xây dựng lại các tuyến mương này hay không.

Trả lời:

Công trình tuyến đường từ km42, QL26 đi xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và có sự chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, phối hợp xử lý các nội dung nêu trên.

1.9. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị: Hiện nay tuyến đường từ trung tâm xã đến cầu 15 (thôn Đoàn Kết) đã thi công 01 làn đường, nhưng đến nay chưa xong, nhưng lưu lượng các loại xe lưu thông trên tuyến đường rất nhiều. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các nhà thầu đắp lề đường đã thi công cho rộng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Trả lời:

Công trình Đường giao thông từ trung tâm xã Vụ Bồn đi cầu 15 thôn Đoàn kết đã thi công xong một làn đường, lề đường bên phải tuyến Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã chỉ đạo nhà thầu đắp lề đường và hiện nay công tác đắp lề đường đã xong. Đơn vị thi công đang tiến hành thi công mặt bê tông phần đường còn lại.

1.10. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: Hiện nay tuyến đường trung tâm xã Ea Kuăng mới làm bê tông trọng tải đường chỉ 25 tấn lưu thông mà hiện nay xe quá tải chạy nhiều và nhanh gây mất an toàn giao thông. Đề nghị có biện pháp can thiệp.

Trả lời:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác của Đội CSGT-TT thường xuyên tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn (không vùng cấm, không ngoại lệ), kiên quyết xử nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn cho phép. Qua tuần tra, Đội CSGT-TT có nhiều phương tiện giao thông đã trốn tránh và đi vào các tuyến đường liên thôn để tránh bị xử lý.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên thôn, liên xã để xử lý nghiêm các xe ô tô có dấu hiệu vi phạm tải trọng, vi phạm nồng độ cồn. Nhằm lập lại kỷ cương, chấp hành đúng quy định của Luật giao thông đường bộ.

1.11. Cử tri thôn 19, xã Krông Búk kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với Ban Quản lý dự án, sớm thi công tuyến đường thôn 19 dài 3km, đảm bảo công trình vì đang thi công chưa xong nhưng qua mùa mưa một số đoạn đã xuống cấp.

Trả lời:

Tuyến đường từ Thôn 19, 20 đi UBND xã Krông Búk hiện nay do vướng mặt bằng chưa giải phóng được. Công trình không có chi phí GPMB nên quá trình GPMB phải vận động người dân. Đa số người dân đồng lòng tự GPMB, còn 04 hộ chưa đồng ý. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND xã Krông Búk tuyên truyền nhiều lần nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý, vì vậy đơn vị thi công chưa thể tiến hành thi công được tuyến đường này. Đề nghị UBND xã Krông Búk, Ban tự quản thôn 19, 20 tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tự GPMB để có mặt bằng thi công hoàn thành công trình.

2. Về thủy lợi

2.1. Cử tri xã Ea Hiu kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn có cây cầu dân sinh suối Ktong nối qua Buôn Ját hiện đã xuống cấp. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tại khoản 3, Điều 5 của Quyết định này quy định: “UBND cấp xã quản lý, bảo trì mạng lưới đường xã và đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn (kể cả đường giao thông nông thôn do nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ vốn)”.

- Đối với đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện (Công trình đường giao thông nông thôn) UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5711/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra danh mục đề xuất các dự án đầu tư, sửa chữa trên địa bàn huyện năm 2024. Các công trình đầu tư trên địa bàn xã do UBND xã quyết định theo thứ tự ưu tiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp UBND huyện bố trí theo thứ tự ưu tiên của UBND xã đề xuất.

Đề nghị UBND xã Ea Hiu xem xét ý kiến kiến nghị của cử tri để có kế hoạch đầu tư kịp thời. Đề xuất UBND huyện xem xét nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

2.2. Cử tri thôn Thăng Tiến 3, xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ việc khai thông tuyến kênh mương cánh đồng Bằng Lăng, xã Hòa An nhiều năm nay không dẫn được nước vào ruộng. Đồng thời, đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ vốn để bê tông hóa các tuyến đường đất tại thôn Thăng Tiến 2, hiện còn lại 3 tuyến và có đoạn dài 275m.

Trả lời:

Hiện nay UBND xã Hòa An chưa có Tờ trình đề xuất về nội dung này. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND xã tiến hành khảo sát hiện trạng, báo cáo, đề xuất bằng văn bản kinh phí thực hiện khai thông tuyến kênh mương cánh đồng Bằng Lăng và bê tông hóa các tuyến đường đất tại Thôn Thăng Tiến 2. UBND huyện sẽ cân đối ngân sách, có hướng xử lý trong thời gian tới.

2.3. Cử tri thôn 8, xã Hòa An kiến nghị: Là thôn người dân tộc Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào từ năm 1980, hệ thống đập chứa nước tại thôn 8, xã Hòa An đã được UBND huyện khảo sát, dự kiến xây dựng để phục vụ cho: 100 ha lúa 1 vụ để làm lúa 2 vụ, 320 ha đất trồng cây công nghiệp lâu năm, nguồn nước sinh hoạt cho hơn 300 hộ dân của thôn 8, xã Hòa An và thôn 8, xã Ea Phê, nhưng đến nay chưa được đầu tư. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

Hiện nay UBND xã Hòa An chưa có Tờ trình đề xuất về nội dung này. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND xã tiến hành khảo sát hiện trạng, báo cáo, đề xuất bằng văn bản kinh

phí thực hiện hệ thống đập chứa nước tại Thôn 8 Hòa An. UBND huyện cân đối ngân sách, có hướng xử lý trong thời gian tới.

2.4. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: UBND huyện hỗ trợ kinh phí tu sửa lại đê bao cánh đồng Thăng Lập và Nghĩa Lập, đây là đê bao chắn lũ cho cánh đồng lúa của 2 thôn, được xây dựng đã hơn 10 năm, hiện nay đã xuống cấp, đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành khảo sát hiện trạng, báo cáo, đề xuất bằng văn bản kinh phí thực hiện tu sửa lại đê bao cánh đồng Thăng Lập và Nghĩa Lập. UBND huyện chỉ đạo, cân đối ngân sách, có hướng xử lý trong thời gian tới.

2.5. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay xã có 8 thôn phía Bắc với diện tích hơn 3000 ha đất sản xuất, nhưng chưa có nguồn thủy lợi, nhân dân đã bị thu hồi đất làm đập Krông Búk hạ, qua nhiều năm kiến nghị, đến nay trạm bơm điện xã Krông Búk vẫn chưa hoạt động, nhân dân vẫn trông chờ. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

Hiện nay, Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cận tỉnh Đăk Lăk, dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán - WEIDAP/ADB 8 (được phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh) trong đó, tại xã Krông Búk sẽ xây dựng 04 trạm bơm điện lấy nước trực tiếp từ Hồ Krông Búk hạ để phục vụ cho các thôn phía Bắc của xã. Dự án đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

2.6. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay tuyến kênh Đ3 thiết kế và thi công để tưới tiêu cho cánh đồng thôn 9, buôn Krăi A, đầu tư hơn 20 tỉ đồng, nhưng không phục vụ tưới tiêu được, nay sạt lở rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân buôn Kla, buôn Krăi A, đến nay, không có đơn vị nào chịu trách nhiệm. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án Đầu tư - Thiết kế. Tuyến kênh Đ3 thuộc hệ thống Kênh Đông có chiều dài 1200m.

Công trình khởi công ngày 12/9/2013, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/4/2017. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 14.874.586.000 đồng (Tại Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND huyện Krông Pắc).

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuyến kênh Đ3 phục vụ tưới bằng động lực cho 65 ha cà phê và cây lâu năm tại 02 buôn: Kla, Krăi A và tạo nguồn tưới cho hơn 17 ha lúa nước hai vụ tại thôn 9, xã Krông Búk; đồng thời tạo nguồn sinh thủy, nâng cao mực nước ngầm trong khu vực và tạo nguồn nước sinh hoạt cho bà con trong mùa khô.

- Tháng 12/2015, sau khi bàn giao đưa vào sử dụng tuyến kênh Đ3 đã dẫn nước đến cuối tuyến để cung cấp nước tưới cho 65 ha cà phê và hơn 17 ha lúa hai vụ (tưới bằng động lực) tại buôn Kla, buôn Krăi A và thôn 9. Tuy nhiên chỉ có một số ít hộ dân của buôn Kla, buôn Krăi A sử dụng nguồn nước tưới cho hoa màu và một số hộ dân thôn 9 sử dụng để tưới lúa, nguồn nước chảy về yếu không đủ để phục vụ công tác tưới, mặt khác do tuyến kênh quá sâu nên việc sử dụng máy bơm để tưới rất khó khăn; do đó cuối năm 2016 các hộ dân ở 02 buôn đều không sử dụng kênh Đ3 để tưới cho diện tích cà phê và cây lâu năm, thời gian này tuyến kênh chỉ phục vụ tưới cho hơn 17 ha lúa 02 vụ tại thôn 9.

- Cuối năm 2017, cơn bão số 12 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến kênh Đ3 nên tuyến kênh đã không thể tưới được cho hơn 17 ha lúa 02 vụ tại thôn 9. Phần diện tích hơn 17 ha lúa 02 vụ tại thôn 9 trên đã được UBND xã sử dụng nước tại hồ Ea Oh để tưới sau khi UBND huyện đầu tư cống tưới tại hồ C6 bổ sung nước tưới cho hồ Ea Oh, xã Krông Búk.

- Hiện nay tuyến kênh Đ3 đã không được vận hành sử dụng. Theo đánh giá tính đến thời điểm hiện tại tuyến kênh không phát huy được hiệu quả.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tổ chức mời các sở, ngành liên quan, các chuyên gia đi khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng, mức độ, hiệu quả sử dụng đối với tuyến kênh này. Sau đó đưa ra phương án khắc phục tối ưu nhất.

2.7. Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Cánh đồng Tân lập đã được quy hoạch để sản xuất nhưng tuyến mương bị san lấp làm tổn tiền nhà nước và công sức của Nhân dân, đến nay tuyến kênh mương này không sử dụng được. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Qua liên hệ với chính quyền địa phương (xã Ea Kly), trên địa bàn xã không có cánh đồng nào có tên Tân Lập. Đề nghị cử tri xã Ea Kly thông tin lại để UBND huyện có cơ sở trả lời.

2.8. Cử tri xã Ea Kênh kiến nghị: Tuyến kênh mương nội đồng ở cánh đồng Ea Tir, xây dựng chưa đạt chất lượng, khi trả mặt bằng, đơn vị thi công chỉ đổ đất không lu nền người dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các nhà thầu thi công cần tu sửa lại cho nhân dân.

Trả lời:

Ban QLDA đầu tư xây dựng làm Chủ đầu tư công trình nâng cấp kênh mương công trình thủy lợi Buôn Ea Tir, xã Ea Kênh. Các tuyến kênh nội đồng thuộc dự án đã thi công xong, đảm bảo chất lượng và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2023; việc các tuyến kênh nội đồng có kết hợp đường nội đồng là không có trong hồ sơ thiết kế; các tuyến đường hiện hữu là đường thi công công vụ trong quá trình triển khai thi công của đơn vị thi công. Sau khi thi công xong đơn vị đã tiến hành vét đất đắp bờ kênh trả lại mặt bằng thi công. Tuy nhiên các hộ dân bên cạnh tuyến kênh đã đề nghị giữ lại các tuyến đường thi công công vụ này để tiện vận chuyển máy móc ra

đồng sản xuất. Vậy nên đơn vị thi công chỉ đổ đất san tạo lại mặt bằng cho người dân đi lại.

3. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

3.1. Cử tri Phạm Thị Châu, thôn 1C, xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng về quá trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích ruộng, gia đình đã hoàn thành hồ sơ tại xã và nộp hồ sơ về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ của gia đình được chuyển cho bên dịch vụ xử lý, qua nhiều lần hẹn, đến nay đã hơn 6 tháng mà hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết từ năm 2022 đến nay. Không có hồ sơ nào đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phạm Thị Châu được chuyển đến mà chưa xử lý như nội dung kiến nghị của cử tri.

Trường hợp cử tri Phạm Thị Châu cho rằng đã nộp hồ sơ về phòng Tài nguyên và Môi trường, đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả (lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) của UBND huyện để kiểm tra, xác minh đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất. Khi đến làm việc đem theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ, các giấy tờ có liên quan.

3.2. Cử tri thôn Tân Thành, xã Hòa An kiến nghị: Hiện nay thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn còn rườm rà, phức tạp; việc cấp đổi bìa khi đến xã thì trả lời hồ sơ không phù hợp.

Trả lời:

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định bởi Luật Đất đai và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân trên địa bàn xã thực hiện công tác kê khai, cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị công dân liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

3.3. Cử tri xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban xem xét việc chậm giải quyết hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho ông Võ Tấn Trí do bị sai năm sinh. Hồ sơ đã được Công an huyện xác nhận mất sau khi cán bộ địa chính xã bị công an huyện bắt do vi phạm. Ông Trí đã làm hồ sơ xin cấp lại và được tiếp nhận, tuy nhiên giấy báo của phòng TNMT huyện lại báo thiếu hồ sơ và báo sai tên thành hộ Nguyễn Văn Công, có địa chỉ tại xã Ea Phê. Đến nay hồ sơ tồn đọng hơn 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm dù nhiều lần kiến nghị. Đề nghị các cấp, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Trả lời

Thẩm quyền giải quyết việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Đề nghị công dân liên hệ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện để được hướng dẫn, thiết lập hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật.

3.4. Cử tri thôn 1C, xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng trong việc lấn chiếm đất đường vào nghĩa địa dẫn đến mộ của người thân gia đình hiện đang nằm trong phần đất của bà Hồ Thị Hà.

Trả lời:

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, theo đó yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung tại Công văn số 2362/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 và Công văn số 2628/UBND-TNMT ngày 03/8/2023 của UBND huyện; Căn cứ Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”.

Yêu cầu UBND xã Hòa An tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã và công chức địa chính trong việc phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.

3.5. Cử tri thôn 6B, xã Ea Phê kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra lại hiện nay Tổ 7, thôn 6B, xã Ea Phê có 27 hộ dân, trước đây thuộc Lâm trường Krông Pắc quản lý. Tuy nhiên sau khi Lâm trường giải thể khu đất trồng rừng, các hộ dân trên được Lâm trường giao đất phục vụ hoạt động sản xuất, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vậy đề nghị các cấp quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Diện tích đất cử tri kiến nghị hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty cà phê, nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các nông trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.6. Cử tri thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay trường THCS Huỳnh Thúc Kháng mặc dù đã được thành lập đã lâu và được công nhận là trường chuẩn quốc gia nhưng trong khuôn viên lại đang tồn tại đất và nhà ở của hộ ông Nguyễn Duy, dù đã nhiều lần ý kiến, song vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị huyện quan tâm có phương án giải quyết sớm.

Trả lời:

Yêu cầu UBND xã Ea Phê kiểm tra, xác minh báo cáo rõ nguồn gốc sử dụng đất của ông Nguyễn Duy, thời điểm sử dụng đất và làm nhà ở của ông Nguyễn Duy trong khuôn viên trường học, các giấy tờ liên quan về nguồn gốc sử dụng đất; thời điểm xây dựng trường học, các giấy tờ về quyền sử dụng đất của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng,... đồng thời có phương hướng xử lý trong thời gian tới. Báo cáo kết quả về UBND huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

3.7. Cử tri buôn Puăn B, xã Ea Phê kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban xem xét khi đơn vị đo đạc tiến hành đo đạc đất tại buôn năm 2019 đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai từ năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân trên địa bàn thực hiện công tác kê khai, cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Khi hồ sơ thực hiện theo dự án có kết quả, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc sẽ thông báo để người dân được biết và nhận kết quả theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu làm riêng lẻ (không thực hiện theo dự án tổng thể) thì liên hệ UBND xã nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký

đất đai huyện Krông Pắc để được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

3.8. Cử tri Phước Lộc 1, xã Ea Phê kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng xem xét hiện nay hệ thống thoát nước thải ra cánh đồng Chiêu Liêu tại km 37 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cánh đồng lúa bị chết nhiều năm nay, cử tri đã ý kiến nhiều nhưng chưa được khắc phục.

Trả lời:

Đề nghị UBND xã Ea Phê tiến hành kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý đối với kiến nghị của cử tri nêu trên.

3.9. Cử tri thôn Tân Lập A, xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra lại hiện nay xung quanh nhà ông có 04 hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đã có phản ánh với các hộ nhưng không thay đổi. Đề nghị các cấp có hướng chỉ đạo giải quyết.

Trả lời:

Trước thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu như hiện nay của các nông hộ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang tích cực tham mưu, hướng dẫn, khuyến cáo UBND các xã, thị trấn chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định cho phép sử dụng. Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiến hành các đợt kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm, mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, hữu cơ, tăng cường công tác quản lý các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, chất thải từ chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp chế biến...; nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng sản phẩm. Đề nghị UBND xã Hòa An tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cho phép sử dụng. Không sử dụng các loại chất cấm vào sản xuất.

3.10. Cử tri xã Ea Uy kiến nghị: Hiện nay, xã Ea Uy có Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua, công trình đang thi công, xe vận chuyển vật liệu đi trên các tuyến đường bê tông của Thôn Tân Lợi 1 làm một số đoạn đường bị hư hỏng. Đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm đề nghị nhà thầu khắc phục tuyến đường sau khi hoàn thiện Dự án.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tại Khoản 3, Điều 5 của Quyết định này quy định: “UBND cấp xã quản lý, bảo trì mạng lưới đường xã và đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn (kể cả đường giao thông nông thôn do Nhân dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ vốn)”

Đề nghị UBND xã Ea Uy tiến hành làm việc với nhà thầu thi công Dự án cao tốc Khánh Hòa – BMT đoạn đi qua địa bàn xã Ea Uy, xác nhận hiện trạng tuyến đường hiện có và đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa sau khi khai thác để phục vụ thi công tuyến cao tốc.

3.11. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: UBND huyện về Dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng (47ha): Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện ngày 22/12/2023. Ban Quản lý dự án huyện có trả lời thảo luận và chất vấn của đại biểu xã Ea Yiêng là tuần sau, có nghĩa là tuần từ ngày 22-29/12/2023 hứa sẽ bàn giao khu 47ha cho địa phương. Đến nay chưa bàn giao; theo Nghị quyết của HĐND tỉnh hết năm 2023 bàn giao cho xã nhưng nay đã hết năm cũng chưa xong dự án. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời: Dự án được phân chia thành 02 giai đoạn đầu tư:

1. Giai đoạn 01: Xây dựng đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, công trình phúc lợi, san nền khu dân cư: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 30,709 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Hiện nay tiến độ thực hiện dự án đã thi công hoàn thành 100% khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Ngày 19/01/2024 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư) đã tham mưu mời các phòng, ban có liên quan và UBND xã Ea Yiêng đi kiểm tra và bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên UBND xã Ea Yiêng (địa phương) chưa chịu nhận bàn giao công trình.

- Lý do chưa nhận: Dự án chưa làm thủ tục cắm cọc, chia lô cấp đất cho dân vào ở. Nếu nhận công trình thì UBND xã không có kinh phí cũng như người trong coi, bảo quản.

2. Giai đoạn 2: Đường giao thông trung tâm xã vào vùng dự án, đường ra khu sản xuất, san nền khu dân cư: Tổng mức đầu tư giai đoạn 2: 35,882 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương: 32,032 tỷ đồng, ngân sách huyện 3,85 tỷ đồng.

Dự án hiện nay đã hoàn thành, ngày 29/3/2023, đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình.

3.12. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: Buôn Cư Đrang được thành lập từ năm 2000 nhưng đến nay người dân chưa được cấp quyền sử dụng đất vì liên quan đến đất Lâm trường, dẫn đến khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, giảm nghèo. Đề nghị các cấp sớm xem xét có giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân Buôn Cư Đrang.

Trả lời

Diện tích đất cử tri kiến nghị hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty cà phê, nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các nông trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.13. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: UBND xem xét Trạm bơm nước hồ Tong Ting thuộc Buôn Ea Mao xã Ea Yiêng. Trạm bơm được Nhà nước đầu tư không đồng bộ; xây dựng từ năm 2018, đến nay chưa có hệ thống kênh mương, chưa có đập dâng; không thể bơm nước trong khi nhu cầu nước tưới lúa của bà con rất lớn. Để đảm bảo tưới tiêu cho người dân, về đích nông thôn mới theo nghị quyết của Huyện và xã. Đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh, huyện quan tâm sớm đầu tư đồng bộ để nhân dân được hưởng lợi từ công trình Trạm bơm hồ Tong Ting.

Trả lời:

Dự án kiên cố hóa kênh mương từ Trạm bơm Hồ Tong Ting đi cánh đồng hồ Tong Ting và cánh đồng Hòa Hiệp, buôn Ea Mao, xã Ea Yiêng. Được HĐND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND, ngày 22/12/2021.

- Tổng chiều dài kênh khoảng 4.500m,
- Tổng mức đầu tư dự án: 13.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh:
- Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong giai đoạn 2022 - 2025.

Hiện nay Dự án đang tiến hành triển khai các bước tiếp theo theo Quy định.

3.14. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: Căn cứ nội dung Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tại Phụ lục quy hoạch về Cụm công nghiệp, có Cụm công nghiệp tại xã Tân Tiến với diện tích 75ha; phụ lục 06 về logistic và cảng cạn tại Krông Pắc chưa có nêu tên và diện tích cụ thể. Đề nghị tỉnh cho biết Cụm công nghiệp Tân Tiến có quy hoạch logistic và cảng cạn hay không.

Trả lời:

Theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 thì huyện Krông Pắc có quy hoạch 02 khu vực để phát triển cụm công nghiệp và dịch vụ logistics. Cụ thể: Tại Phụ lục số 03 huyện Krông Pắc có cụm công nghiệp Tân Tiến diện tích 75ha tại xã Tân Tiến. Tại Phụ lục số 07 huyện Krông Pắc có quy hoạch trung tâm logistics kết hợp ICD (nghĩa là quy hoạch khu dịch vụ logistics kết hợp cảng cạn) được quy hoạch 222ha tại 2 xã Tân Tiến và Ea Uy. Hai khu vực Cụm công nghiệp và trung tâm dịch vụ logistics hoàn toàn độc lập với nhau, được quy hoạch liền kề nhau để có tác dụng hỗ trợ phát triển, tạo động lực cho phát triển địa phương.

3.15. Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị: UBND huyện xem xét việc đền bù đất cao tốc Khánh Hòa – BMT, đất hành lang thuộc tỉnh lộ 9 nhà liền kề được đền bù, trong khi các nhà khác lại không được đền bù.

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 9, Khoản 11, Điều 3, Luật đất đai 2013 quy định nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định; Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất.

Vào thời điểm các hộ dân được công nhận quyền sử dụng đất (cấp giấy chứng nhận lần đầu) thì quy hoạch giao thông đã được công bố, do đó khi xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các cơ quan có thẩm quyền đã trừ phần diện tích quy hoạch giao thông không được công nhận và trao quyền sử dụng đất. Do đó phần diện tích đất này không đủ điều kiện bồi thường theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai 2013.

3.16. Cử tri thôn 5, xã Vụ Bồn kiến nghị: Về việc Công ty Huỳnh Hạnh hạ thấp đất và khai thác số lượng đất làm ảnh hưởng tới môi trường.

Năm 1995 Nông trường 718 làm dự án sản xuất gạch, năm 2005 Nông trường 718 giải thể bàn giao cho UBND huyện 37 ha, năm 2020 ngừng canh tác, đến nay một số đảng viên tự ý bán đất, Nhân dân đã làm đơn gửi Huyện ủy 2 tháng mà chưa được giải quyết, khu vực 37 ha tự ý bán cho ông Huỳnh Hạnh. Đề nghị xem xét giải quyết.

Trả lời:

Đây là nội dung tố cáo Đảng viên vi phạm, cử tri đã có đơn gửi Huyện ủy giải quyết, do đó nội dung tố cáo này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; UBND huyện tiếp thu nội dung này và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra xác minh phối hợp giải quyết nội dung tố cáo.

3.17. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay có nhiều diện tích đất trên địa bàn đã được UBND huyện cho thuê để thực hiện một số Dự án như đất Công ty Phước Sơn cho Cty AVG thuê trồng cây dược liệu, đất đập Krông Búk hạ cho Công ty BATO thuê trồng cây ... đã chục năm nhưng những Dự án chưa được triển khai, đất đai để hoang phí, đề nghị huyện, tỉnh thu hồi và quy hoạch, cho thuê đúng mục đích.

Trả lời:

Dự án Nhà máy sơ chế và trang trại trồng cây dược liệu của Công ty TNHH MTV dược phẩm APG tại xã Krông Búk được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1867/QĐUBND ngày 16/7/2019. Thời điểm trước đây có phát sinh việc sử dụng đất không đúng mục đích, các Sở ngành của tỉnh cũng

đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận việc chậm triển khai xây dựng dự án, chưa đưa đất vào sử dụng và sử dụng đất không đúng mục đích.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa tiến hành triển khai theo quy định, UBND huyện đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh xem xét về năng lực và tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Nhà đầu tư và xử lý theo quy định của pháp luật.

3.18. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay thôn 20 là thôn thuộc di dời để đắp đập Krông Búk hạ, tuy vậy bà còn ở lại định cư, sinh sống 20 năm nay, Nhân dân đã đề nghị cấp có thẩm quyền cho nhân dân được định cư sinh sống và xây dựng nhà cửa, nơi sinh hoạt cộng đồng ổn định. Nhân dân đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được phản hồi. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Toàn bộ diện tích khu vực nêu trên, từ năm 2005 đến năm 2008, UBND huyện đã ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân trong phạm vi giải tỏa để xây dựng hồ chứa nước Krông Búk hạ, đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các hộ dân sinh sống trên diện tích đất nói trên và nguồn tiền chi trả được tính vào tổng vốn đầu tư công trình hồ chứa nước Krông Búk hạ.

Quỹ đất này sau đó được giao về cho địa phương quản lý sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch. Tuy nhiên sau khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các hộ dân không chịu di dời bàn giao mặt bằng mà tiếp tục ở lại và tái lần chiếm để sử dụng làm nhà ở, trồng hoa màu, cây công nghiệp trên phần diện tích trên, vì đây là vùng lõi của công trình đập không bị ngập nước do đó nhà ở của các hộ không di dời, tài sản cũng không bị san ủi, giải phóng mặt bằng.

Để quản lý chặt chẽ quỹ đất trên, từ năm 2010 đến năm 2015, UBND huyện đã ban hành 05 thông báo nghiêm cấm các hộ gia đình, cá nhân có đất trong phạm vi lòng hồ Krông Búk hạ tại thôn 11, 19, 20 xã Krông Búk không được coi nơi xây dựng các công trình và không được trồng các loại cây lâu năm, hàng năm trên diện tích đất đã thu hồi và đã được bồi thường hỗ trợ, khẩn trương di dời ra khỏi lòng hồ nhưng các hộ không chấp hành và tiếp tục canh tác sinh sống.

Năm 2014, nhà đầu tư Công ty tư vấn và phát triển nông sản BATO lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án: Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao, trồng bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên và đã được UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Hiện nay, phần diện tích đất đang có nhà ở của các hộ trong phạm vi này nằm trong diện tích mà nhà nước đã thu hồi, bồi thường về đất và tài sản trên đất theo quy định (song các hộ vẫn chưa di dời bàn giao mặt bằng); đồng thời diện tích này nằm trong phần diện tích mà tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao, trồng bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên, Công ty tư vấn và phát triển nông sản BATO.

Đối với kiến nghị của cử tri hiện nay chưa có cơ sở để giải quyết vì diện tích nêu trên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công nghệ cao, trồng bưởi, gừng và hoa quả nhiệt đới Tây Nguyên, Công ty tư vấn và phát triển nông sản BATO.

UBND huyện đã kiểm tra rà soát tiến độ đầu tư của nhà đầu tư và có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh giải quyết đối với dự án chậm triển khai, kéo dài nhiều năm; đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Quyết định số 2213/QĐ-UBND, ngày 23/9/2014 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với nhà đầu tư Công ty tư vấn và phát triển nông sản BATO.

3.19. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay khu đất C318 (Tinh đội) km 47. Đất Công ty Phước sơn (28 hộ) tại cầu 50 - QL 26 đã bán cho dân và đã đo đạc vào bản đồ nhưng đến nay chưa cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời

Diện tích đất cử tri kiến nghị hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty cà phê, nông lâm trường bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các nông trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.20. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn buôn Kla các lò than đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nhân dân đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của các lò than, ngày 16/10/2020 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 7093/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc hoạt động của các lò đốt than củi trên địa bàn năm 2020.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát ngày 18/01/2021, Trưởng đoàn kiểm tra ban hành Thông báo kết luận số 05/TB-UBND; theo đó giao UBND các xã Ea Kly; Krông Búk; Hòa An; Tân Tiến; Ea Uy, Vụ Bồn: Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về sử dụng đất, ban hành quyết định buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với các cơ sở vi phạm; hướng dẫn các cơ sở chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; theo dõi việc tự tháo dỡ của các cơ sở. Đối với các cơ sở không tự giác chấp hành, lập phương án, kế hoạch

cưỡng chế tháo dỡ. Nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để có hướng dẫn chỉ đạo, xử lý.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Krông Búk thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 05/TB-UBND ngày 18/01/2021; Công văn số 451/CV-UBND ngày 31/03/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 05/TB-UBND ngày 18/01/2021 của Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 7903.

3.21. Cử tri thôn 13, xã Vụ Bản kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn 13 có Công ty Hà Bình hiện đang hoạt động khai thác cát làm sạt lở dòng chảy, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

Công ty TNHH Hà Bình được UBND tỉnh cho phép khai thác cát trên sông Krông Pắc, xã Vụ Bản tại Quyết định số: 1487/QĐ-UBND ngày 21/6/2010; gia hạn lần 1 tại Quyết định số: 1589/QĐ-UBND ngày 25/6/2015; gia hạn lần 2 tại Giấy phép 35/GP-UBND ngày 13/9/2019 với diện tích khu vực khai thác: 0,88km², khối lượng cát nguyên khai được khai thác: 594.793m³, công suất khai thác: 40.000m³ (cát nguyên khai/năm), thời hạn đến ngày 21/6/2022. Ngày 13/10/2022 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Giấy phép số 49/GP-UBND về việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Hà Bình, thời hạn được phép tiếp tục khai thác 03 năm, kể từ ngày 21/6/2022. Hiện nay qua kiểm tra các bãi tập kết cát của Công ty Hà Bình chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai, do đó chưa đảm bảo các nội dung quy định theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 49/GP-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh. UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tạm dừng việc khai thác cát của Công ty TNHH Hà Bình cho đến khi công ty thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy định.

3.22. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị: Hiện nay khu sân chơi và Hội trường thôn Hòa An sử dụng một phân hiệu trường học (xây xong do không có học sinh), nên không sử dụng bỏ hoang. Từ năm 2013 đến nay chưa nhận được bàn giao cho thôn nên thôn chưa tu sửa. Đề nghị UBND huyện xem xét cho thôn được nhận bàn giao để thôn sử dụng làm Hội trường thôn.

Trả lời:

Phân hiệu trường học tại địa chỉ thôn Hoà An, xã Hoà Đông là tài sản của trường tiểu học Cư Pul, do phòng Giáo dục huyện quản lý. Qua ý kiến của cử tri UBND xã sẽ làm văn bản gửi đến UBND huyện và phòng Giáo dục huyện xem xét xử lý theo đúng quy định.

3.23. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc kiến nghị: Hiện nay việc cấp Quyền sử dụng đất nhân dân là rất chậm, nhân dân trong thôn đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Diện tích đất của người dân tại thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các Công ty cà phê, nông lâm trường bàn giao

về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các nông trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Không phải do hồ sơ vướng mắc tại xã hay tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.24. Cử tri xã Ea Knuéc kiến nghị: Khu nghĩa địa buôn Briêng A, có nhiều hộ lấn chiếm. Đề nghị cấp trên xem xét cho địa chính đo đạc lại và cấm cọc để tránh việc tranh chấp đất đai sau này xảy ra vụ việc không hay.

Trả lời:

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, theo đó: Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung tại Công văn số 2362/UBND-TNMT ngày 17/7/2023 của UBND huyện; Công văn số 2628/UBND-TNMT ngày 03/8/2023 của UBND huyện;

Căn cứ Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai: “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm”.

Yêu cầu UBND xã Ea Knuéc tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã và công chức địa chính trong việc phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.

3.25. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn có 125 hộ dân ở rải rác không tập trung, đường giao thông nông thôn đã làm được 3,5 km, điều kiện kinh tế nhân dân còn khó khăn trong đóng góp để làm đường, trong thôn còn khoảng 1 km chưa được bê tông hóa. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tại Khoản 3, Điều 5 của Quyết định này quy định: “UBND cấp xã quản lý, bảo trì mạng lưới đường xã và đường giao thông nông thôn khác trên địa bàn (kể cả đường giao thông nông thôn do nhân dân tự làm, nhà nước hỗ trợ vốn)”.

- Đối với đầu tư xây đường giao thông nông thôn, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5711/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra danh mục đề xuất các dự án đầu tư, sửa chữa trên địa bàn huyện năm 2024. Các công trình đầu tư trên địa bàn xã do UBND xã quyết định theo thứ tự ưu tiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp UBND huyện đã bố trí theo thứ tự ưu tiên của UBND xã đề xuất. UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ có sự chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra xử lý nội dung nêu trên.

Đề nghị UBND xã Ea Knuéc xem xét ý kiến kiến nghị của cử tri để có kế hoạch đề xuất UBND huyện xem xét nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

3.26. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị: Hòa Đông là xã văn hóa đầu tiên, tuy nhiên trong thôn, buôn chưa có tổ thu gom rác thải, một số hộ dân sống hai bên đường vứt rác rất nhiều làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm thành lập tổ thu gom rác trong thôn, buôn.

Trả lời:

Hiện trên địa bàn xã Hoà Đông chưa có bãi thu gom rác thải nên UBND xã chưa thành lập được Tổ thu gom rác thải.

Qua ý kiến cử tri, vào tháng 12 năm 2023 UBND xã Hoà Đông đã làm việc Công ty TNHH Môi trường Đông Phương để tiến hành thu gom rác thải. Hiện Công ty đã tiến hành ký hợp đồng thu gom các thôn dọc tuyến quốc lộ 26 xã Hoà Đông. Hiện UBND xã đang làm việc với Công ty để tiến hành thu gom rác thải các thôn buôn còn lại trên địa bàn xã.

4. Về lĩnh vực điện

4.1. Cử tri thôn 7C, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay thôn 7 còn nhiều hộ có khoảng cách trên 250m chưa được kéo điện, các hộ này tự ý kéo điện sinh hoạt, cột được dựng bằng các cọc tre, gỗ không bảo đảm an toàn và điện yếu không đáp ứng nhu cầu sử dụng, tưới tiêu. Vậy đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực xem xét kéo điện cho các hộ và lắp đặt thêm trạm biến áp để nối điện cho người dân theo hướng thuận tiện và gần nhất.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc sẽ lập phương án đưa vào danh mục đầu tư xây dựng hàng năm, khi nào được Công ty Điện lực Đắk Lắk phê duyệt và bố trí được nguồn vốn sẽ thực hiện.

4.2. Cử tri thôn 6B, xã Ea Phê kiến nghị: Trước đây đề có điện sinh hoạt, các hộ dân đã tự đóng góp 4-5 triệu/ 1 hộ để tự kéo điện từ thôn 6D qua 6B. Khi buôn Ea Su là buôn mới, vị trí địa lý liền kề, có dự án được kéo điện, thôn đã có ý kiến xin kéo chung lưới điện. Tuy nhiên Công ty điện lực trả lời không có dự án kéo điện cho thôn. Vậy mong UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực quan tâm sớm kéo điện cho các hộ ở cuối thôn 6B và khu vực đất Lâm trường cũ.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc sẽ lập phương án đưa vào danh mục đầu tư xây dựng hàng năm, khi nào được Công ty Điện lực Đắk Lắk phê duyệt và bố trí được nguồn vốn sẽ thực hiện.

4.3. Cử tri xã Ea Hiu kiến nghị: Việc kéo điện phục vụ sản xuất đối với đất không có đất thổ cư, tuy nhiên ngành điện yêu cầu chỉ cấp cho đất có thổ cư. Do đó việc các hộ tự kéo điện dài khoảng cách 5.600m là không đảm bảo an toàn. Đề nghị các cấp có ý kiến với Công ty điện lực hỗ trợ cho dân.

Trả lời:

Đối với thủ tục cấp điện phục vụ sản xuất trường hợp lắp điện bơm tưới (cây trồng ngắn ngày, cây công nghiệp) thì không yêu cầu điện tích đất có thổ cư mà chỉ cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác nhận ngành nghề hoặc giấy phép sản xuất kinh doanh phù hợp là được lắp điện phục vụ sản xuất. Đối với các trường hợp sản xuất khác như chăn nuôi: (xây dựng nhà nuôi chim yến; trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm),... thì khách hàng phải có giấy xác nhận cơ sở sản xuất và giấy phép xây dựng hợp lệ được các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp mới đảm bảo đủ thủ tục để lắp đặt điện phục vụ sản xuất.

4.4. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực kéo điện đến các khu sản xuất ở các tuyến đường: Tuyến đường từ khu 47 đi vào khu sản xuất Yang Blôk; Tuyến từ lò gạch ông Thái đến xóm Hué.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc sẽ lập phương án đưa vào danh mục đầu tư xây dựng hàng năm, khi nào được Công ty Điện lực Đắk Lắk phê duyệt và bố trí được nguồn vốn sẽ thực hiện.

4.5. Cử tri xã Ea Yiêng kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực quan tâm nâng cấp đường điện cao thế ở hồ Ea Mao vì vào mùa mưa ngập lụt rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc đã thực hiện nâng cao đường dây điện băng qua hồ Ea Mao thay cột 12m thành cột 20m tại vị trí vượt hồ.

4.6. Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị: Đã nhiều năm qua Nhân dân đề nghị giao Hợp tác xã dịch vụ điện xã Tân Tiến về cho ngành điện quản lý và nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ Nhân dân tốt hơn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc đã xin ý kiến chỉ đạo của Công ty Điện lực Đắk Lắk về vấn đề nêu trên và Công ty Điện lực Đắk Lắk đã có ý kiến trả lời cụ thể bằng văn bản kèm theo về việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn.

4.7. Cử tri Lưu Thị Lan thôn 9, xã Vụ Bản kiến nghị: Trước đây một số tuyến đường điện xóm 2 thôn 9 Nhân dân tự kéo nên đường điện rất yếu, đường dây không đảm bảo nhất là mùa mưa. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty điện lực quan tâm.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc sẽ lập phương án đưa vào danh mục đầu tư xây dựng hàng năm, khi nào được Công ty Điện lực Đắk Lắk phê duyệt và bố trí được nguồn vốn sẽ thực hiện.

5. Về chính sách

5.1. Cử tri thôn 1A, xã Hòa Tiến kiến nghị: Hiện nay đang phụ trách 03 nhiệm vụ Chi hội trưởng Hội nông dân; Phó ban công tác Mặt trận và Cộng tác viên khuyến nông. Vậy theo nghị quyết HĐND Tỉnh số 33 ngày 07/12/2023 thì kiêm nhiệm 03 chức danh chỉ được hưởng 02 chức danh cao nhất. Nếu kiêm nhiệm 03 chức danh trên có được hưởng cả 03 chức danh không?

Trả lời:

Trường hợp cử tri trên đang phụ trách chức danh Chi hội trưởng Hội nông dân, Phó trưởng ban công tác Mặt trận thuộc người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố quy định tại Điều 5, Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 nên được hưởng mức hỗ trợ 02 chức danh nêu trên. Đối với chức danh Cộng tác viên khuyến nông không thuộc chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 7/12/2023.

5.2. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị: Hiện nay chức danh Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam không được nhận phụ cấp trả theo quy định nhà nước từ năm 2022, 2023. Nếu theo Nghị Quyết HĐND tỉnh thì Hội nạn nhân chất độc da cam không còn, thì chức danh Chủ tịch Hội chất độc da cam có còn hay không? và Hội có còn hoạt động hay cho giải tán.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND ngày 6/7/2012 quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh thì chế độ thù lao được hưởng tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định này.

Tuy nhiên hiện nay, Hội nạn nhân chất độc màu da cam xã Hòa Tiến chưa được công nhận Hội có tính chất đặc thù, do đó Chủ tịch Hội này không được hưởng chế độ thù lao theo quy định.

5.3. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: Về việc hỗ trợ tiền tu sửa mộ Liệt sỹ không chôn quy tập về nghĩa trang chung, mà chôn ở nghĩa địa của địa phương nay đã xuống cấp gia đình thân nhân muốn làm lại mộ cho liệt sỹ thì có được hỗ trợ kinh phí sửa chữa không.

Trả lời:

Trước đây theo Nghị Định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/04/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi Người có công, có quy định: Mộ liệt sỹ được quy tập, di chuyển mà gia đình có nguyện vọng quản lý tại gia đình, dòng họ thì được hỗ trợ kinh phí 1 lần để xây vỏ mộ.

Nhưng đến ngày 31/12/2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi Người có công thi không có nói đến việc hỗ trợ mộ liệt sĩ đang chôn cất quản lý tại gia đình, dòng tộc. Hiện nay Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh đã có công văn xin ý kiến của Bộ lao động Thương binh và xã hội nhưng chưa thấy trả lời.

5.4. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: Số tiền hỗ trợ Tổ dân vận của thôn hàng năm là 2.500.000đ/1năm, nhưng từ năm 2023 không chi, lý do vì sao? theo văn bản nào? Đề nghị cấp kinh phí ngân sách để thôn, buôn mua cờ treo ở Hội trường, cổng trào, các loại cờ.

Trả lời:

Kinh phí hoạt động tổ dân vận được cấp theo Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở.

Năm 2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 20/12/2021 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh không có cấp hoạt động phí cho mỗi Tổ dân vận.

Về kinh phí để thôn, buôn mua cờ treo ở Hội trường thôn, cổng chào: hiện nay không có quy định về việc cấp kinh phí mua cờ để treo ở Hội trường thôn, cổng chào.

5.5. Cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị: Hiện nay cán bộ Hội đặc thù không có phụ cấp, Hội không có tiền chi thường xuyên để hoạt động. Một số chức danh Phó Chủ tịch Hội CTĐ, Phó Chủ tịch Hội NCT cũng không có phụ cấp. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết 33/2023NQ-HĐND ngày 7/12/2023 đối với chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐND. Đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi không thuộc chức danh được quy định tại Nghị quyết 33/2023NQ-HĐND ngày 7/12/2023 nên 02 đối tượng này không được hưởng phụ cấp.

5.6. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: Hiệc hỗ trợ chế độ trợ cấp của bà Mẹ Việt Nam anh hùng hiện nay không phù hợp và bất công (vì có nhà có một liệt sỹ cũng

phong danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng, cũng bằng có nhà 3, 4 liệt sĩ) như vậy chưa phù hợp. Đề nghị các cấp quan tâm đến đối tượng này nhiều hơn.

Trả lời:

* Trước đây, theo Pháp lệnh số 36/L-CTN ngày 10/9/1994 của Chủ tịch nước quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng":

- 1- Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;
- 2- Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;
- 3- Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;
- 4- Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Đến năm 2012 có Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, quy định: Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ;
2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;
4. Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;
5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Về quy định trợ cấp đối với danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Pháp lệnh nào cũng đều như nhau cả. Đối với mẹ còn sống thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Đối với mẹ đã từ trần thì được giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho thân nhân được họ tộc ủy quyền để thờ phụng mẹ Việt Nam anh hùng.

Điều kiện phong, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ được hưởng do chính phủ quy định

6. Các ý kiến khác

6.1. Cử tri xã Hòa An kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với Công an huyện kiểm tra trên địa bàn hiện nay tình trạng đốt pháo gây mất trật tự xóm làng đề nghị Công an huyện cần quản lý chặt chẽ hơn tình trạng này.

Trả lời:

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Qua đó Công an huyện đã phát

hiện 03 vụ, 05 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, thu giữ 69kg pháo hoa nổ; Công an các xã, thị trấn đã phát hiện, bắt quả tang 18 vụ, 42 đối tượng (chủ yếu là học sinh) có hành vi chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ 9,4kg bột nguyên liệu chế tạo pháo, 219 viên pháo tự chế. Trong đêm giao thừa, Công an huyện đã tổ chức 04 tổ công tác phối hợp với Công an 16 xã, thị trấn tiến hành tuần tra khép kín, phát hiện 04 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ trái phép trong đêm giao thừa, hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

6.2. Cử tri thôn Phước Trạch 1, xã Ea Phê kiến nghị: UBND huyện cần quan tâm hơn đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng; cần làm tốt hơn công tác vận động sức dân trong các hoạt động của địa phương. Quan tâm quy hoạch khu vực trung tâm xã Ea Phê, đặc biệt là công viên xã đã hơn 32 năm chưa được quy hoạch đầu tư.

Trả lời:

Đối với quy hoạch công viên trung tâm Ea Phê đã lấy ý kiến thống nhất phương án với Đảng ủy, HĐND và UBND xã. Hiện tại do khó khăn về kinh phí nên chưa thể đầu tư xây dựng, sửa chữa công viên trung tâm Ea Phê kháng trang được. Theo Kế hoạch thì xã Ea Phê sẽ trở thành đô thị loại V vào năm 2025, do đó việc đầu tư công viên Ea Phê sẽ phải được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2024-2025. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục tham mưu UBND huyện quan tâm đầu tư cho xã Ea Phê trong giai đoạn này để đạt mục tiêu đề ra.

6.3. Cử tri thôn 7C, xã Ea Phê kiến nghị: UBND huyện xem xét chỉ đạo các phòng ban hiện nay có 03 thôn là 7A, 7C, 7D chưa có hệ thống loa truyền thanh nên khó khăn cho Ban tự quản thôn trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách của xã.

Trả lời:

Xã Ea Phê có địa hình rộng yêu cầu công suất máy phát và loa thu phải có công suất lớn từ 100 – 150W, qua khảo sát thực tế, hệ thống máy phát của đài truyền thanh xã Ea Phê có công suất 50W (có khoảng cách phát sóng giới hạn dưới 7 km), Cụm thôn 7A, 7C, 7D có địa hình không bằng phẳng cách trung tâm xã hơn 7 km, nên việc tiếp sóng của các Cụm loa hiện có không thể thu sóng hoặc chập chờn (Hệ thống máy phát được cấp từ năm 2019 theo dự án chương trình nông thôn mới do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm chủ đầu tư).

Để khắc phục hiện trạng trên, trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đầu tư nâng cấp Hệ thống Đài truyền thanh hiện hữu thành Hệ thống đài truyền thanh không dây thông minh sử dụng công nghệ thông tin, mạng internet, dùng sim 4G, 5G đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam theo thông tư số 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6.4. Cử tri thôn 6A, xã Ea Phê kiến nghị: trong thời gian tới, UBND huyện cần quan tâm hơn đến việc phổ biến các loại giống cây trồng mới, nhất là đối với các cây chủ lực như sầu riêng và cà phê; tổ chức các hội thảo, phổ biến khoa học kỹ thuật cho người nông dân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trả lời:

Việc sử dụng loại giống cây trồng mới và áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật mới giúp tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp luôn được các cấp lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí cho các đơn vị chuyên môn (Phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông huyện) nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân trên địa bàn huyện.

Do đó bà con nông dân có nhu cầu cần hỗ trợ áp dụng giống cây trồng mới, quy trình khoa học tiên bộ kỹ thuật mới trong sản xuất Nông nghiệp, có thể đề xuất với UBND xã lập danh sách và đăng ký với Phòng Nông nghiệp và PTNT, trạm Khuyến nông của huyện để được hỗ trợ tham gia các mô hình sản xuất, lớp tập huấn, hội thảo giới thiệu về các loại giống mới, tiên bộ khoa học kỹ thuật mới được tổ chức triển khai hàng năm trên địa bàn huyện.

6.5. Cử tri TDP 16, thị trấn Phước An kiến nghị: TDP 16 là đơn vị nằm xa trung tâm thị trấn, sau khi thực hiện sáp nhập với TDP 15 thì dân số của đơn vị rất đông, trong khi đó Hội trường nhỏ hẹp và xuống cấp. TDP đã có tờ trình về tu sửa nâng cấp Hội trường gửi đến UBND thị trấn đã hơn 2 năm, đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

Sau khi nhận được đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa Hội trường Tổ dân phố 16, UBND thị trấn đã tiến hành kiểm tra thống kê các hạng mục cần sửa chữa lập dự trù kinh phí sửa chữa. Tuy nhiên do UBND thị trấn không có nguồn vốn kinh phí để bố trí cho các Tổ dân phố để sửa chữa hội trường. Vì vậy UBND thị trấn đã làm tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 02/12/2022 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa Hội trường Tổ dân phố đến UBND huyện.

Năm 2023, thông qua cuộc họp Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã thống nhất đưa việc sửa chữa Hội trường Tổ dân phố 16 theo trình số 83/TTr-UBND ngày 18/10/2023 theo nguồn vốn đô thị 2024 đến UBND huyện để xin chủ trương sửa chữa.

6.6. Cử tri thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn thôn chưa có hội trường để sinh hoạt. Đề nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện cho thôn có nơi sinh hoạt.

Trả lời:

Căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh, UBND huyện cho đến nay để có Hội trường sinh hoạt thì các thôn, buôn thứ nhất: phải có quỹ đất công được quy hoạch và đã được cấp Quyền sử dụng đất theo quy định. Thứ hai: để được sử chữa, tu bổ Hội trường đối với các thôn, buôn đã có Hội trường sinh hoạt nhưng xuống cấp

không thể sinh hoạt được thì các thôn, buôn đề xuất với UBND xã làm tờ trình đề nghị UBND huyện hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa theo quy định của Luật đầu tư công, vì vậy đề nghị các thôn, buôn cần tuyên truyền, vận động đóng góp từ nhân dân hoặc trích từ các nguồn xã hội hóa khác để tu bổ và mua đất phục vụ cho bà con có nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí.

6.7. Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với UBND tỉnh xem xét hiện nay việc thực hiện Nghị Quyết số 29 của HĐND tỉnh quy định mức thu gom rác thải không phù hợp, vì hiện nay lượng rác thải là quá lớn, mà thu 01 tháng chỉ 15 ngàn đồng/hộ là không phù hợp.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp kiến nghị gửi UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết.

6.8. Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Hiện nay, một số hộ được cấp đất theo Chương trình 135, đất trồng trọt đất màu đã bạc, trồng cây hoa màu không hiệu quả, nay người dân muốn chuyển qua trồng cây lâu năm. Đề nghị các cấp quan tâm.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì trong 05 trường hợp sau đây, khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động:

(1) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

(2) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

(3) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

(4) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

(5) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Do đó, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm thì liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

6.9. Cử tri thôn 12, xã Vụ Bồn kiến nghị: Dự án làng Mông đã triển khai rất nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét triển khai để bà con ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Dự án: Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, thời gian thực hiện từ 2020 đến năm 2023. Mục tiêu đầu tư của dự án là cấp đất ở, đất sản xuất (định canh, định cư) cho 148 hộ/740 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cư trú tại các buôn Kon Tây, Cư Drang, Kon H'Rinh, Ea Mao và buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành việc san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng.

Để có cơ sở thực hiện việc cắm mốc phân lô và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng của dự án, UBND huyện đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương điều chỉnh Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29/02/2024.

Sau khi hồ sơ pháp lý dự án được hoàn thành, việc giao đất sẽ được UBND huyện triển khai thực hiện.

6.10. Cử tri Nguyễn Viết Hưng, thôn 7, xã Vụ Bồn kiến nghị: Hiện nay Mô hình sản xuất cây Lúa đen Hữu cơ của Hợp tác xã Đoàn Kết tại thôn 7, xã Vụ Bồn, sản phẩm làm ra được Công ty nông sản N&H thu mua, nhưng đến nay Công ty này không trả tiền cho dân. Đề nghị cấp trên quan tâm.

Trả lời:

UBND xã đã nhiều lần tiến hành mời bên đơn vị thu mua là công ty nông sản N&H và hợp tác xã Đoàn Kết lên để xử lý và phía công ty nông sản N&H có nói là sẽ trả cho bà con nhân dân. Tuy nhiên cho đến nay thì phía công ty nông sản N&H vẫn chưa tiến hành trả tiền cho các hộ dân đã bán lúa đen cho công ty. Trong thời gian tới UBND xã sẽ tiếp tục mời các bên lên làm việc để công ty nông sản N&H trả lại tiền cho bà con nhân dân đã bán lúa cho Công ty.

6.11. Cử tri Y Son buôn Cư Kniel, xã Vụ Bồn kiến nghị: Ngày 20/03/2006 dân về định cư tại buôn Cư Kniel, UBND huyện hứa tìm đất sản xuất lúa nước cho bà con, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị quan tâm xem xét thực hiện.

Trả lời:

UBND xã Vụ Bồn đã có báo cáo tổng hợp cá hộ dân thiếu đất, chưa có đất ở và đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, theo đó, trên địa bàn xã Vụ Bồn hiện nay không còn quỹ đất để bố trí cho các hộ dân thiếu đất, chưa có đất sản xuất nông nghiệp. UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý (trên địa bàn xã Vụ Bồn có quỹ đất thu hồi của Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Phước An). Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6.12. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn xã một số hộ nghèo trong buôn Cư Kniel rất khó khăn, nay bị cắt hộ nghèo, gây khó khăn cho các hộ này, vì các hộ chưa thực sự thoát nghèo. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo.

Quy trình rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm: UBND các xã, thị trấn triển khai các điều tra viên, thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức rà soát theo mẫu biểu quy định, sau khi có kết quả rà soát, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả cho UBND huyện phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi có quyết định phê duyệt của huyện, UBND các xã, thị trấn ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương và tiến hành cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp phát cho các đối tượng thụ hưởng.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại các thôn, buôn xã đặc biệt khó khăn trong đó có xã Vụ Bồn.

6.13. Cử tri thôn Đoàn Kết, xã Vụ Bồn kiến nghị: Hiện nay mức đền bù giá đất thấp, không đủ để chuyển nơi ở khác. Đề nghị các cấp quan tâm làm sao đảm bảo giá đất cao hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn huyện Krông Pắc) tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk đã quy định đơn giá của từng loại đất. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Pắc đã áp giá đúng theo quy định.

6.14. Cử tri xã Ea Kuăng kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm tới việc thu mua sản phẩm nông nghiệp. Vì hiện nay đã thu hoạch xong vụ cà phê, người dân cần bán cà phê nhưng các đại lý cà phê không niêm yết công khai giá, người dân không nắm bắt được giá cả thị trường, đề nghị công khai giá, tránh tình trạng người dân được mùa lại mất giá.

Trả lời:

Thời kỳ cuối niên vụ thu hoạch cà phê 2023-2024, giá cà phê liên tục tăng cao và có nhiều sự biến động. Hiện nay trên địa bàn huyện có rất nhiều cơ sở thu mua nông sản, do đó đề nghị các hộ dân cần tham khảo giá trước khi bán. Trường hợp bị

tiểu thương ép giá, cần thu thập chứng cứ thực tế, trình báo chính quyền địa phương để xử lý.

6.15. Cử tri xã Ea Yông kiến nghị: Hiện nay tuyến đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang trong thời gian chờ thi công cho đến khi hoàn thành. Nhân dân phía trên đường cao tốc cần bố trí đường điện, ống dẫn nước, đường dân sinh đi lại vào nương, rẫy canh tác. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Trả lời:

Trước khi triển khai thi công xây dựng tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp cùng UBND các xã có tuyến đường cao tốc đi qua tiến hành làm việc với Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh về thỏa thuận vị trí nút giao, cầu vượt kết nối dân sinh, hầm chui dân sinh và phạm vi bố trí đường gom dân sinh, đường hoàn trả và vị trí lắp đặt công kỹ thuật phục vụ đường điện, cấp nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu. Tuy nhiên hiện nay tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang triển khai thi công chưa bố trí được các hạng mục nêu trên.

UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra xử lý nội dung nêu trên.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Minh Trinh